
125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 211 — 182. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um jöfnun námskostnaðar.

Frá Kristjáni L. Möller.

Hvernig verður staðið við fyrirheit um að veita 230 millj. kr. til viðbótar til jöfnunar
námskostnaðar á næstu þremur árum eins og fram kom í tillögum svokallaðrar byggðanefnd-
ar forsætisráðherra sem allir þingflokkar stóðu að á 123. löggjafarþingi 1998–99?


